

Thư gửi Qui' Ân Nhân, Thân Hữu, đặc biệt qui anh Cựu Tu Sĩ DCCT Việt Nam
từ năm 1957 đến nay là 2007.

Thưa anh em,

Vào dòng DCCT từ năm 1957 tôi nay là tròn 50 năm, tôi, Yuse Tiến Lộc, xin được có đôi hàng tâm sự với anh em.

Sống suốt thời Đệ Tử 7 năm tại Vũng Tàu, lên Nhà Tập 1 năm tại Nha Trang, tiếp tục lên Học Viện 6 năm tại Đà Lạt, đi Giúp 1 năm tại Đệ Tử Viện Vĩnh Long, tôi được thụ phong LM năm 1972, tính tôi nay là đúng 35 năm Linh Mục. Làm Đệ Tử, Nhà Tập, Học Viện 14 năm liền, tôi được nuôi nấng, ăn học đầy đủ do Công Ổn Nhà Dòng. Để đáp trả, tôi nguyện ở lại phục vụ Nhà Dòng trong Công Việc Đào Tạo Linh Mục DCCT tương lai suốt từ năm 1972 tới nay... lúc thì làm Cha Phó, lúc làm Giám Đốc, đi "tu huyền" về, dù không có Đệ Tử Viện, tôi vẫn tiếp tục công việc đào tạo tại tu gia nơi tôi thuê ở trú... Kết quả cũng giúp được trên một chục LM tiến lên Bàn Thờ. Tôi nay lại được Bề Trên bổ nhiệm làm Giám Đốc các nhà Đệ Tử và Dũ. Tập toàn quốc (5 nhà tất cả: Hà Nội, Huế, Nha Trang, Pleikly, Sài Gòn với tổng số sinh viên trên 150. Trừ tiếp lo nhà Đệ Tử và Dũ. Tập Sài Gòn cùng với 3 Cha Phó tại Mai Thôn, tôi cũng có trách nhiệm tinh thần với 4 nhà còn lại để điều hành đúng lối huấn luyện cho thống nhất. Mỗi nhà đều có một Cha Phó phụ trách. Tổng cộng là 8 LM lo công việc Đào Tạo Đệ Tử và Dũ. Tập.

Hàng tháng phần đóng góp của Phụ Huynh cho Nhà Dòng là 100 ngàn đồng VN (tương đương 6 đô la rưỡi) Nhà Dòng bu đắp một phần ba ngân sách chi tiêu hàng tháng (khoảng 1 triệu VND), ngoài ra 6 phần mười là do các ân nhân xa gần tùy hỉ đóng góp hàng tháng. Kết toán cuối tháng thuê thêm hut khoảng 20 triệu đồng VN, trên 1.000 USD. Do đó sử. sống luôn đủ. a trên Sử. Quan Phòng của Thiên Chúa từng ngày, từng tháng...

Tu Hội Dũ'c Mẹ Hằng Cứ'u Giúp được tái lập với Cha Yuse Hoàng Phúc (Cũ.u Giám Đốc) đã sinh ra Gia Đình Ân Nhân Bảo Trợ. Ổn Gợi Đệ Tử và Dũ. Tập từ hơn 5 nam qua tạm bù lo những thiếu trước hut sau ấy... Tuy nhiên với con số càng ngày càng đông Sinh Viên gia nhập, sử. thiếu hut càng gia tăng.

Từ hai năm nay, chúng tôi tiếp tục vận động tăng số ân nhân để hỗ trợ. việc Đào Tạo Ổn Gợi tại giai

đoạn đầu này... Giai đoạn sau Nhà Tập thì Nhà Dòng hoàn toàn lo cho các thầy sinh viên cho đến khi làm Linh Mục.

Do đó, tôi, với tư cách Giám Đốc Đệ Tử Dũ. Tập, kính xin quý ân nhân, quý anh Cử Tu Sĩ và Đệ Tử DCCT quảng đại trợ giúp chúng tôi trong việc Đào Tạo Linh Mục tương lai của Nhà Dòng.

Thể Lệ và Nội Quy rất đơn giản như sau:

- 1) **BỔN PHẦN:** Cầu nguyện cho Ôn Gọi DCCT tại Việt Nam đang đã phát triển mạnh và rộng tay ủng hộ một số tiền:
 - A. Tại Việt Nam 50 ngàn VND mỗi tháng hoặc 500 ngàn VND mỗi năm.
 - B. Tại Hải Ngoại 5 USD mỗi tháng hoặc 50 USD mỗi năm.

- 2) **QUYỀN LỢI:** Quý ân nhân được hưởng Ôn Ich Lôi cầu nguyện trong Thánh Lễ hàng ngày và Một Thánh Lễ Riêng hàng tháng. Khi Một Ân Nhân qua đời được hưởng một Thánh Lễ riêng chỉ cho LH quá cố. Nếu ở gần, sẽ có Thánh Lễ tại gia và Đại Diện các em Đệ Tử Dũ. Tập phúng viếng.

- 3) **TÀI CHÁNH:** Tiền bạc xin gom góp chung cho một Đại Diện tại Địa Phường, ghi danh tính và địa chỉ rõ ràng để chuyển về cho Ban Giám Đốc tại Việt Nam. Danh sách quý ân nhân sẽ được ghi trong Sổ TRỢ AN lưu giữ tại Nhà Đệ Tử Dũ. Tập Saigon. Một Bằng Tri Ân sẽ được gửi đến quý ân nhân sau một năm đóng góp.

DCCT Mai Thôn, ngày 29 tháng 9 năm 2007

Yuse Tiến Lộc CSsR

Giám Đốc Đệ Tử Dũ Tập DCCT